



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 23 มกราคม 2562

ปีที่: 18 ฉบับที่: 6227

หน้า: 1(บน), 16

Col.Inch: 64.12 Ad Value: 141,064

PRValue (x3): 423,192

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 108 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทำน้ำอภิเชก

108แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทำน้ำอภิเชก

6เม.ย.พิธีปลีกรรมทั่วประเทศ ถือฤกษ์โบราณราชประเพณี รัฐบาลประชุมเตรียมการวันนี้

มท.1 แจงขั้นตอนทำ “น้ำอภิเชก” ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
มอบหมายทุกจังหวัดตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่งทำพิธี
ปลีกรรม 6 เม.ย. ยึดโบราณราชประเพณีถือฤกษ์วันเวลาดักน้ำพร้อม
กันทั่วประเทศ ระบุ 23 ม.ค.รัฐบาลประชุมเตรียมการก่อนกราบบังคม
ทูลสมเด็จพระเทพฯ ในฐานะองค์ประธาน **อ่านต่อหน้า 16**

ทำน้ำอภิเชก

พุทธศักราช 2562 เป็นปีแห่งความปลื้ม
ปิติที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะร่วมเฉลิมฉลองใน
พระราชพิธีมหามงคลอันยิ่งใหญ่ และเป็นอีก
หนึ่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ต้องจารึก
ไว้ คืองาน “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ทำเนียบ
รัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย
โดยเฉพาะการเตรียมพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ เพื่อทำน้ำอภิเชก ว่า ทาง
กระทรวงมหาดไทยเตรียมการโดยให้แต่ละ
จังหวัดสำรวจแหล่งน้ำต่างๆ โดย 76 จังหวัด
มีทั้งหมด 107 แหล่งน้ำ โดยให้ทุกอย่างเป็น
ไปตามโบราณราชประเพณี จากนั้นจะเตรียม
การเกี่ยวกับภูมิทัศน์ให้เรียบร้อย ก่อนเริ่มพิธี
ปลีกรรม หรือการตักน้ำ รวมถึงเตรียมพร้อม
วัดที่จะประกอบพิธี

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวถึงการเตรียมพิธีตักน้ำ
จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ ว่า กำหนดการ
เบื้องต้นในวันที่ 6 เมษายนนี้ จะเป็นพิธีปลีกรรม
ตักน้ำทั่วประเทศ จากนั้นในวันที่ 8 เมษายน
นี้ จะมีพิธีเสกน้ำในวัดในพื้นที่ต่างๆ และจะ
นำน้ำมาเข้าพิธีอภิเชกในวันที่ 18 เมษายน
ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และวันที่
19 เมษายน จะเป็นพิธีอัญเชิญน้ำที่ผ่านการ
ประกอบพิธีไปที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดย
พื้นที่ต่างจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้
ตักน้ำ บางจังหวัดที่มีแหล่งน้ำหลายแห่งจะมี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ตัก ซึ่งจะมีฤกษ์
วันและเวลาที่ตักน้ำพร้อมกันทั่วประเทศ โดย
ใช้แหล่งน้ำจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 107
แห่ง และกรุงเทพฯ 1 แห่ง รวมเป็น 108 แห่ง
“จังหวัดที่มีแหล่งน้ำ 1 แห่งมี 60 จังหวัด
มี 2 แหล่งน้ำ 7 จังหวัด มี 3 แหล่งน้ำ 5
จังหวัด มี 4 แหล่งน้ำ 3 จังหวัด มี 6 แหล่ง
น้ำ 1 จังหวัด และแม่น้ำสำคัญ 5 สาย ได้แก่
แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางปะกง
แม่น้ำราชบุรี และแม่น้ำเพชรบุรี และสระ
สำคัญ 4 แห่งใน จ.สุพรรณบุรี ได้แก่ สระเกษ
สระแก้ว สระคงคา และสระยมนา ทั้งนี้แม่น้ำ
สำคัญน่าจะอยู่ในหอศาสตราคมภายใน
พระบรมมหาราชวังแล้ว

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 23
มกราคมนี้ เวลา 13.30 น. รัฐบาลจะประชุม
เตรียมการก่อนการประชุมใหญ่ที่สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะเสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในวันที่ 26
มกราคมนี้ เพื่อให้สาระในการประชุมเป็นไป
อย่างกระชับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 26 มกราคม
เวลา 17.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ
รัฐบาล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก จะเสด็จฯ ไปทรงเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะมีประธาน
องคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา
เข้าร่วมประชุมด้วย และมีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ

ในส่วนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แบ่งคณะทำงานเป็น
คณะกรรมการต่างๆ 7 คณะ ประกอบด้วย
1.ฝ่ายพิธีการ มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 2.คณะกรรมการฝ่าย
รักษาความปลอดภัย มี พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม
เป็นประธาน 3.คณะกรรมการฝ่ายโครงการ
ต่างๆ มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม เป็นประธาน 4.คณะ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มี พล.อ.ฉัตรชัย
สำรังคียะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
5.คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการเสนองบ
ประมาณ มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 6.คณะกรรมการในส่วน
ของการทำจดหมายเหตุ และ 7.กรรมการใน
ส่วนประสานงานต่างๆ ซึ่งเป็นชุดย่อยลงไป

ทั้งนี้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน 1.การเตรียมการเบื้องต้น
2.พระราชพิธีเบื้องกลาง และ 3.ส่วนที่เป็น
กิจกรรมต่อเนื่องเบื้องปลาย โดยพระราชพิธี
เบื้องกลางคือ ตั้วพระราชพิธีที่มี 3 วัน คือวัน
เสาร์ที่ 4 พฤษภาคม วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม แต่พิธีเบื้องต้นที่นำ
หน้ามาก่อนนั้น มีเกือบเต็มทั้งเดือนเมษายน
โดยจะเริ่มจากพิธี “ปลีกรรม” คือพิธีตักน้ำจาก
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน
กระทั่งสิ้นเดือนเมษายน ต่อด้วยเดือนพฤษภาคม
ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม จากนั้นจะเข้าสู่พิธี
เบื้องกลาง ซึ่งเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม ส่วนกิจกรรมเนื่อง
ปลายต่อเนื่อง คือในวันที่ 8-9 พฤษภาคม
เป็นพระราชพิธีที่ชมงคล หลังจากนั้นจะเป็น
กิจกรรมของรัฐบาลและประชาชนที่จะจัดถวาย
ซึ่งต้องรอให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องประชุม
กันในวันที่ 26 มกราคมนี้